



สารจาก อสส.

เริ่มต้นปี ๒๕๕๘ นี้ ผมได้ลงพื้นที่ปฏิบัติการกิจต่าง ๆ ซึ่งมีหลายเรื่องที่ยอยากนำมาเล่าสู่กันฟังให้พี่น้องชาวมุสลิมส่งเสริม สหกรณ์ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร รวมทั้งประชาชน ได้รับรู้ รับทราบ ความคืบหน้าของการดำเนินงานตามนโยบาย ทั้งที่เป็น นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งการดำเนินงานต่าง ๆ ตามภารกิจของกรมฯ ไปพร้อม ๆ กัน

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการทุกคน จังหวัดทุกจังหวัด กอง สำนัก ที่เร่งรัดการเบิกจ่ายในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณได้ถึง ๓๑.๓๒% ซึ่งเป็นลำดับที่ ๑ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อันเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้อีกทางหนึ่ง

สำหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต ๒๕๕๗/๕๘ ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ ปริมาณการรวบรวมข้าวเปลือกกรม ๑.๕ ล้านตัน แบ่งเป็นเพื่อขายกว่า ๑.๔ ล้านตัน เพื่อแปรรูปกว่า ๘๕,๐๐๐ ตัน โดยมีสหกรณ์ที่ได้รับการอนุมัติวงเงินกู้ จำนวน ๒๙๙ แห่ง จำนวน ๑๑,๘๐๐ ล้านบาท ณ ขณะนี้ได้มีการเบิกจ่ายจริง ๒๙๓ แห่ง เป็นจำนวนเงินกว่า ๘,๕๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๔๓ สิ่งที่น่าชื่นชม คือ เรื่องการซื้อขายข้าวของสหกรณ์ให้กับลูกค้า ทั้งสัญญาซื้อขาย และระยะเวลาการชำระเงิน โดยให้สหกรณ์จังหวัดและผู้ตรวจราชการกรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบติดตาม แนะนำ กำกับ ดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องการขายข้าวแล้วไม่ได้รับเงินตามสัญญา และนำความทุกข์ใจมาสู่พี่น้องเกษตรกรสมาชิก

ด้านการแก้ไขปัญหาหย่างทั้งระบบ ขณะนี้ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับอนุมัติเงินแล้ว ๓,๒๐๐ ล้านบาท จากเงินที่เตรียมไว้ กว่า ๑ หมื่นล้าน แต่มีการใช้เงินเข้าไปดำเนินการกว่า ๑๑,๕๐๐ ล้านบาท ปริมาณการรวบรวม/รับซื้ออย่างพารวมกว่า ๓.๑ แสนตัน ซึ่งเงินหมุนเวียนจำนวนหนึ่งเป็นเงินหมุนเวียนของสหกรณ์ที่มีอยู่แล้วจึงสามารถนำมาดำเนินการได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องกู้เงินจากภาครัฐจากวงเงินที่ตั้งไว้ สำหรับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการอนุมัติแล้วแต่ยังไม่สามารถเบิกเงินกู้นั้น ผมได้สั่งการให้สหกรณ์จังหวัดลงพื้นที่ ติดตามตรวจสอบว่าเป็นเพราะเหตุใด ติดขัดในส่วนไหน แล้วเร่งแก้ไขโดยด่วนเพื่อ

เร่งบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาล

การบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยระบบสหกรณ์ สำหรับปี ๒๕๕๘ จะมีการดำเนินการใน ๒ เขตพื้นที่ คือ แม่สอด จังหวัดตากและอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งแม่สอด จังหวัดตาก จะมีการนำเข้าและส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศพม่า โดย ๔ สหกรณ์ในพื้นที่ ประกอบด้วย สหกรณ์นิคมแม่สอด จำกัด สหกรณ์นิคมแม่ระมาด จำกัด สหกรณ์การเกษตรแม่ระมาด จำกัด และสหกรณ์การเกษตรบ้านตาก จำกัด สำหรับอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เป็นการร่วมมือกันของเครือข่ายสหกรณ์ในพื้นที่ รวม ๑๓ สหกรณ์ โดยมีสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด เป็นแม่ข่ายในการนำเข้าและส่งออกโดยจะนำเข้ามันสำปะหลังเป็นลำดับแรก ความคืบหน้าในขณะนี้ สหกรณ์ในพื้นที่ได้มีการดำเนินการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรแล้ว โดยนำเข้ามันสำปะหลังผ่าน Shipping ซึ่งดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ พลตรี อินทรีรัตน์ ยอดบางเตย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้เกียรติเดินทางไปเป็นประธานมอบเอกสารสิทธิในที่ดิน (กสน.๕) ณ นิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว แก่สมาชิกสหกรณ์นิคมวังน้ำเย็น จำกัด และสมาชิกสหกรณ์นิคมโป่งน้ำร้อน จำกัด รวม ๓๐๐ ราย ซึ่งรัฐบาลโดยการนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความยากจน และปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรไทย และเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมอาชีพโดยเน้นการรวมกลุ่มเพื่อให้สามารถช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ ทั้งนี้ อยากให้พี่น้องเกษตรกรที่ได้รับสิทธิในที่ดินของนิคมสหกรณ์นี้ ได้เห็นความสำคัญในที่ดินผืนนี้ และเก็บรักษาไว้เป็นมรดกตกทอดให้ลูกหลานได้ใช้ทำประโยชน์แก่ครอบครัวต่อไป เพราะที่ดินไม่มีเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกแล้ว

สำหรับภารกิจที่สำคัญมากอีกภารกิจหนึ่ง คือ ผมได้มีโอกาสเผ่าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปในงานเทศกาลโคมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ อำเภอฉะเชิงเทรา จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคมที่ผ่านมา โดยได้กราบบังคมทูลรายงานความคืบหน้าตามกระแสพระราชดำริส เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดโรงงาน



แปรรูปผลิตภัณฑ์นม สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ความว่า

“ต้องปลูกฝังลูกหลานสมาชิกให้รักอาชีพการเลี้ยงโคนม มีผู้สืบทอดอาชีพการเลี้ยงโคนม และมีการอบรมส่งเสริมให้ความรู้ในการเลี้ยงโคนม”

จึงเกิดโครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ กับคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัด “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถยุวเกษตรกรโคนม ในการเลี้ยงโคนม เพื่อเพิ่มผลผลิตฟาร์มโคนมที่ปฏิบัติได้และเห็นผลจริง” โดยการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติแก่บุตรหลานของสมาชิกสหกรณ์โคนมให้เข้าใจในรูปแบบการเลี้ยง การให้อาหารให้ถูกหลักโภชนศาสตร์ การคัดเลือกสายพันธุ์โคนมและการดูแลรักษาสุขภาพโคนมในเบื้องต้น เพื่อให้ยุวเกษตรกรโคนมเข้าใจและเกิดความรักในอาชีพโคนม และเพื่อเป็นประสานต่ออาชีพที่พ่อแม่ ให้อาชีพการเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพที่คงอยู่คู่เกษตรกรไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยจะเริ่มดำเนินการช่วงปิดภาคเรียน ในเดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ นี้

กรมฯ ยังมีงานที่จะต้องทำอีกมากมาย ทั้งตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งนโยบายของกรมฯ ก็ขอให้พวกเราได้ร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อตอบสนองนโยบายให้สำเร็จไปด้วยดี ต่อไป



(นายโอภาส กลั่นบุศย์)
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
มกราคม ๒๕๕๘



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๕๘ ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงความก้าวหน้าของการส่งเสริมสหกรณ์โคนม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์อาชีวภาพการเลี้ยงโคนมให้แก่เกษตรกร เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๐๕ และทรงพระราชทานความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในด้านต่าง ๆ รวมทั้ง ทรงมีพระราชดำริให้ผู้เลี้ยงโคนมรวมตัวกันเป็นกลุ่มในรูปแบบของสหกรณ์ เพื่อการพัฒนาอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความมั่นคง รวมถึงจัดสรรผลกำไรอย่างเป็นธรรมไปสู่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั่วประเทศ ปัจจุบัน มีสหกรณ์โคนม จำนวน ๙๙ แห่ง สามารถรวบรวมนํ้านมดิบได้ประมาณวันละ ๒,๐๓๑.๓๘ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๐๗ ของภาพรวมทั่วประเทศ มีโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์ จำนวน ๒๖ แห่ง มีโรงงานผลิตอาหารโคของสหกรณ์ จำนวน ๒๓ แห่ง สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ ครอบครัว และยังส่งผลต่อการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยทางด้านอาหารของชาติ สามารถทดแทนการนำเข้าผลิตภัณฑ์นมไม่น้อยกว่าปีละ ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท ตลอดจนสร้างขีดความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจโคนมของประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ